



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด โทร. ๐ ๔๕๖๘ ๙๐๔๓

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๖๖ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำหรับข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด สามารถ download ได้ทาง www.bbhos.go.th ในหัวข้อ ITA MOIT๑๒ การกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางวิไลพร ปุลา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานแผนไทยและกายภาพ

กลุ่มงานรังสีเอกซเรย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โทร. ๐ ๔๕๖๘ ๙๓๑๗

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๔๔ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนาธรรมของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

เรื่องเดิม

๑. องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าว เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ทำให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ เมืองเมอริต้า ประเทศเม็กซิโก องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

๒. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA แนวทางการประเมิน ITA และเครื่องมือการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๓. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป ซึ่งรายงานดังกล่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการดำเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการ ต้องนำประเด็นปฏิรูปประเทศมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑.๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๔. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริต และค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ

/หน่วยงาน...

หน่วยงานจะต้องแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนต้องไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ประกาศในทุกปีถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม

๕. กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่องละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่เกิดขึ้นให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรทราบอย่างทั่วถึง

ข้อพิจารณา

งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ประกาศ ประกอบด้วย

๑.ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (MOPH Together Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่องละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เห็นควรเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์พิจารณาลงนาม และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์เว็บไซต์โรงพยาบาลบึงบูรพ์เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑.ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด”กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Together Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.ลงนามในประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๕.อนุญาตให้นำประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑. ข้อ ๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงบูรพ์

(ลงชื่อ)



(นางวิไลพร ปูลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์



ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายพิเชษฐ จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงพยาบาลบึงบูรพ์ทุกคนว่าโรงพยาบาลบึงบูรพ์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้น จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูก และปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขในสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบึงบูรพ์ วัน/เดือน/ปี : ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ:ประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Linkภายนอก: : ไม่มีหมาย เหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางวิไลพร ปุลา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายพิเชษฐ์ จงเจริญ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสมคิด พินรัตนบาท) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	

bbhos.com/th

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ BUENGBOON HOSPITAL

เปลี่ยนการแสดงผล A- A A+

เปลี่ยนภาษา ภาษา

หน้าหลัก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ITA การเปิดแผนกการเงิน ชมรมจริยธรรม ภายใหน่วงงาน กฎหมาย/พ.ส.บ เกี่ยวกับโรงพยาบาล

NO Gift Policy
งดรับ งดให้ของขวัญ

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีนโยบาย
"งดการให้ และรับ"
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร และบุคลากร ในทุกโอกาส!
ขอขอบคุณความปรารถนาดี และไมตรีจิตดี มิให้เสนาบนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ

กระทรวงสาธารณสุข
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ร่วมดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

SET50 -0.90%

Search

16:37 10/2/2568